



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองวิชาการและแผนงาน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๑ - ๕ ต่อ ๓๐๒)

ที่ กท ๑๘๐๒/๘๙

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน

- เรียน ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง ๑  
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง ๒  
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง ๓  
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง ๔

ตามที่ กองวิชาการและแผนงาน มีหนังสือที่ กท ๑๘๐๒/๑๙๔๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ - ๔ ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเป้าหมาย และส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย วัฒนศักดิ์) ได้สั่งการเมื่อคราวประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุปพร้อมเสนอแนะแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย แล้วนำเสนอที่ประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนฯพิจารณา ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย วัฒนศักดิ์) ซึ่งสั่งราชการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงให้กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ - ๔ แจ้งสถานีดับเพลิงในสังกัด เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเป้าหมายตามที่กำหนด โดยประสานข้อมูลและร่วมกันพิจารณากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในพื้นที่ หมายมาตรการในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในชุมชนเป้าหมายต่อไป โดยส่งผลสำรวจพร้อมภาพถ่ายชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ(บันทึกภาพถ่ายลงซีดี) ส่งกองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือประสานสำนักงานเขตแจ้งให้ทราบในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด

ทินดาพร

(นายวันชัย วัฒนศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองวิชาการและแผนงาน โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๑ - ๕ ต่อ ๓๐๒)

ที่ กท ๑๘๐๒/ ๘๙

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบให้สถานีดับเพลิง ดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนที่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัย เพื่อหามาตรการ แนวทางในการป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

เนื่องจาก รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย วัฒนศักดิ์) ได้สั่งการเมื่อคราวประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสรุปพร้อมเสนอแนะแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยของชุมชนเป้าหมายที่กำหนด แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนฯ พิจารณาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย วัฒนศักดิ์) และเพื่อให้การสำรวจข้อมูลชุมชนเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประสานมาเพื่อขออำนาจความสะดวกในเรื่องข้อมูลและร่วมกันพิจารณา กับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงเพื่อหามาตรการ แนวทางในการป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในชุมชนเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้บัญชาการ

(นายวันชัย วัฒนศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย